

ดีพร้อม โชว์พลังคลัสเตอร์หุ่นยนต์ รวมกลุ่มฝ่าวิกฤตสร้างระบบอัตโนมัติ ต้นทุนต่ำ ลดนำเข้า ตปท.

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564 – นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชน และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ชมสถานประกอบการ “คลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ตามแผนนโยบายผลักดัน 12 อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

คลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้รวมตัวและบูรณาการการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2562 ประกอบด้วยธุรกิจ SMEs จำนวน 22 บริษัท ที่มีเป้าหมายและจุดยืนร่วมกันคือการเพิ่มกำลังการผลิต การลดนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การนำความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมาช่วยแก้จุดอ่อน (Pain Point) ของพันธมิตร รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสได้ใช้หุ่นยนต์เพื่อให้แข่งขันได้ในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลง ด้านกำลังแรงงาน และการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ซึ่งผลจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว ก่อให้เกิดการซื้อขายระบบเทคโนโลยีรวมถึงหุ่นยนต์ระหว่างกันคิดเป็นมูลค่า ทางเศรษฐกิจประมาณ 95 ล้านบาท หรือ 4.75 ล้านบาทต่อกิจการ และยังมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการนำหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น ได้แก่ 1. การดึงกลุ่มสถานประกอบการ ที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์เข้ามาร่วมในกลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว เพื่อทราบถึงความต้องการ นำไปต่อยอดสู่เทคโนโลยีเพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น 2. การส่งเสริม และเชื่อมโยงผ่านกลไกด้านการเงิน 3. จัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาช่วยให้ความรู้ หรือเทคนิค เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายในด้านที่ปรึกษา 4. ส่งเสริมแผนงานด้านการตลาดในช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้เกิดมูลค่าและ การเป็นที่รู้จักที่มากขึ้นต่อไป

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ "คลัสเตอร์" มีจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน 123 กลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ และสิ่งที่น่าสนใจพบว่าคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย ถือเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ประกอบการ ตลอดจนเป็นการปูทางสร้างมูลค่าอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพ
ข่าว

กรุงเทพฯ 20 ตุลาคม 2564 – นายณัฐพล รั้งสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม นำคณะสื่อมวลชน และคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพีร้อม (DIPROM) ชมสถานประกอบการ “คลัสเตอร์
หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” ที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุน ตามแผนนโยบายผลักดัน 12
อุตสาหกรรมอนาคต (New S-Curve) ซึ่งจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom

คลัสเตอร์หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ได้รวมตัวและบูรณาการการทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี 2562
ประกอบด้วยธุรกิจ SMEs จำนวน 22 บริษัท ที่มีเป้าหมายและจุดยืนร่วมกันคือการเพิ่มกำลังการผลิต การ
ลดนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ การนำความเชี่ยวชาญของแต่ละบริษัทมาช่วยแก้จุดอ่อน (Pain
Point) ของพันธมิตร รวมถึงผลักดันให้ธุรกิจ SMEs มีโอกาสได้ใช้หุ่นยนต์เพื่อให้แข่งขันได้ในยุคที่เกิดการ
เปลี่ยนแปลง ด้านกำลังแรงงาน และการลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ซึ่งผลจากการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว
ก่อให้เกิดการซื้อขายระบบเทคโนโลยีรวมถึงหุ่นยนต์ระหว่างกันคิดเป็นมูลค่า ทางเศรษฐกิจประมาณ 95
ล้านบาท หรือ 4.75 ล้านบาทต่อกิจการ และยังมีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการนำหุ่นยนต์และ
ระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้มากขึ้น ได้แก่ 1. การดึงกลุ่มสถานประกอบการ ที่มีความต้องการใช้หุ่นยนต์เข้า
มาร่วมในกลุ่มคลัสเตอร์ดังกล่าว เพื่อทราบถึงความต้องการ นำไปต่อยอดสู่เทคโนโลยีเพื่อใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรม และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น 2. การส่งเสริม และเชื่อมโยงผ่านกลไกด้านการเงิน 3.
จัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ ในด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาช่วยให้ความรู้ หรือ
เทคนิค เพื่อลดภาระ ค่าใช้จ่ายในด้านที่ปรึกษา 4. ส่งเสริมแผนงานด้านการตลาดในช่องทางอื่น ๆ เพื่อให้
เกิดมูลค่าและ การเป็นที่รู้จักที่มากขึ้นต่อไป

การพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ หรือ "คลัสเตอร์" มีจำนวนกลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จำนวน
123 กลุ่มอุตสาหกรรม ครอบคลุมพื้นที่ต่าง ๆ ทั่ว ประเทศ และสิ่งที่น่าสนใจพบว่าคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมเป้าหมาย ถือเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตของผู้ประกอบการ ตลอดจนจนเป็นการปูทางสร้าง
มูลค่าอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) รายงาน/ภาพ
ข่าว